

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SIMAT – ขอดตามอีกสักวันนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... มาต่อที่เรื่องของ ตลาด หรือ SET Index กันเลย หลังจากที่วันวานได้ทิ้งท้ายไว้

ว่าหากมีการต่ำกว่า 1790 ก็คงจะเอาเรื่องอยู่นะ แล้วก็ทำให้เห็นจนได้... แม้จะมองว่าต่ำกว่าเพียงเล็กน้อย วันนี้อาจจะกลับมายืนใหม่ก็ได้ ก็ใช่ครับ ได้ก็ดี แต่อาการของตลาดวันวานนี่สิ ที่เห็นแล้วให้หวั่นๆ อยู่แน่ละ เหมือนจะพยายามแล้วที่ 1800 แต่ก็ยังไม่ไหว... ไม่ใช่แค่เป็นตัวเลขจิตวิทยาอย่างเดียวด้วยนะครับ หากมีสัญญาณจากเครื่องมือบางเครื่องมือ หรือ อย่างน้อยๆ ก็ 2-3 เครื่องมือนั้นแหละ ที่บ่งชี้ว่า ระดับ 1800 นี้ อาจจะไว้วางใจในระยะนี้ไม่ได้ ต้องดูกันนานๆ ขึ้นหน่อย... ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็มี เส้น 3 เซียน ของเหนือเมฆ หนึ่งเครื่องมือแล้วละ ที่กำลังบอกว่า ยังไม่น่าจะรีบปลื้มพลาอะไรเกินตัวไปนัก หรือ ก็อย่างที่เคยได้กล่าวไว้ การลงต่ำๆ เกือบๆ ถึง 1700 ในครั้งที่แล้ว ท่านที่มีอยู่ก่อนนั้น หรือมีแถวๆ 1800+/- ไม่ต้องกลัวหรอก จะมีการขึ้นมาให้ได้ตัดสินใจปรับพอร์ต หรือทำอะไรกับพอร์ตให้เสียหายน้อยที่สุดอีกแน่ๆ เพราะด้วยการส่งสัญญาณของ เส้น 3 เซียน ที่ผ่านมา พฤติกรรมของตลาดจะเป็นอย่างนั้น... แล้วเป็นไงละ ตอนนั้นก็ขึ้นมาทดสอบระดับ 1800+/- ถึง 3 วันแล้ว อาการแบบนี้จะปลอดภัยกันไว้ก่อน หรือ จะรอดูอีกหน่อย ก็แล้วแต่ หากว่าเป็นเหนือเมฆ ที่ใช้เส้น 3 เซียนมาต่อเนื่อง แล้วเคยติดของหรือติดหุ่นไว้ที่ 1800 ในคราวก่อนนั้น มาคราวนี้ ขอดออกไปนั่งดูสักกระยะก่อนดีกว่า ปรับพอร์ตในบางตัว หรือจะเอาออกหมดเหนือเมฆก็ทำ... บางทีก็ดูเป็นตัวๆ ด้วยนะครับ หุ่นในพอร์ตบางตัว อาจไม่เกี่ยวกับการแกว่งตัวของ SET Index สักเท่าไร

ดูตามเกม... ถ้าตลาดจะพัก หรือแกว่งๆ ไม้ไปไหน ก็ตามเกมแหละครับ หุ่นสักๆ จะดูดี

แต่ทั้งนี้ ก็ขอหุ่นเล็ก ที่เป็นขาขึ้นไว้ก่อน น่าจะอุ่นใจขึ้นหน่อย แม้จะมีความเสี่ยง แต่เราก็แค่ เก็งกำไร

แนวรับ : ... ราคา 3.84-3.8 ยังน่าสน (ถ้าไม่มีวันวานมา) หลุด 3.7 เลิก

เป้าหมาย : ... 4.10-4.20 เหมือนเดิมไว้ก่อน หรือ บางส่วนเอาไปขาย 4.4

Price Chart...(SIMAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SIMAT... เราเพิ่งแค่หวังเก็งกำไรสั้นๆ หรือเล่นรอบสั้น การมองกราฟในระยะสั้นหน่อย ก็พอ หรือ ถ้าอยากจะมองยาวๆ ด้วยแล้วนั้น ก็ลองไปกดดูในภาพของกราฟใหญ่ๆ หรือ ดูภาพโครงสร้างโดยรวม โดยเรื่องนี้ เราค่อนข้างว่ากันในระยะต่อไป ถ้ารอบนี้ขึ้นเรื่องภาพใหญ่ ว่ากันทีหลังก็ไม่สาย... สำหรับภาพนี้ มาเสนอแนวคิดเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ชอบบับคลื่น และ ท่านที่ชอบใช้ Fibonacci นะครับ... ลองนับดูว่าตอนนี้ อาจจะกำลังขึ้นในคลื่น 3 ซึ่งยังไม่ต้องสนใจว่าเล็กหรือใหญ่ในคลื่นไหนนะครับ... หรือ การใช้ Fibonacci จะเห็นการอ่อนตัวในระดับตัวเลขที่สวยงาม (Golden Ratio) เป้าหมายการก่อนตัว ก็อาจจะไปได้แถวๆ 4.40 เลยได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การลงทุนหรือการขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน